

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงาน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวในรอบครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ดังนี้

นโยบาย	การดำเนินการตามนโยบาย
๑. ด้านสรรหา	-
๒. ด้านการพัฒนา	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในทุกส่วนราชการ และจัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาของบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง และนำระบบสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคคล และเป็นการประเมินข้าราชการตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มกำหนด
๓. ด้านการรักษาไว้	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม จัดทำดำเนินการและรายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม และทุกส่วนราชการและจัดกิจกรรมกีฬาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และ ความสามัคคีที่ดีของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติดำเนินการเร่งรัดการขอรับสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ให้บุคลากรตามที่ระเบียบกำหนด ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มกำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานเป็นไปตามช่วงเวลาที่กำหนด
๔. ด้านประโยชน์	ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งควบคุม กำกับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ หากผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มทราบโดยเร็ว การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ ต้องประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างเท่าเทียม แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ ความสามารถและประโยชน์สูงสุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่มจะรับเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก